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 วิชา ภาษาอังกฤษ 
 ชุดที่ 3   (ตอนที่ 5/5)  
  
Speaking :  Items 1-5 
Direction : Choose the sentence or phrase which best 

completes the dialogue.  
1. Jirada : You don’t look well! ....................  
 Chutima : I feel dizzy. 
 1)  What’s the matter? 2) What’s going on? 
 3) When are you leaving? 4) How nice of you!  
2. Jeff : Hey! Break it up. You’re both in big trouble now. 
 Mick : But .................... He started it. 
 1)  I can’t believe it.  2) it was boring. 
 3) it’s not my fault.  4) it’s not mine. 
 
Two friends talk about their last weekends.  
Tabitha : You’ll never guess ..........3.......... to me last Saturday. 
Effie  : You found the man of your dreams? 
Tabitha : ..........4.......... But you’re not so far off. I got Stephen 

Laurie’s autograph. 
Effie  : You mean that really gorgeous-looking actor in the 

detective series on TV? 
Tabitha : Well, they were filming some scenes on location just 

round the corner from my apartment and I managed to 
catch him ..........5.......... .  

3. 1) what’s the matter 2) what’s up  
 3) what happened  4) what about you  
4. 1) It’s on sale.   2) That’s look tempting. 
 3) Why don’t we go together? 4) It is very funny.  
5. 1) during a break  2) for free 
 3) at first sight   4) day by day 
 
Vocabulary :  Items 6-9 
Direction : Choose the word which best completes the 

sentence.  
6. My little brother was affected badly .................... the horror film. 
 1) to 2) for 3) in 4) by  
7. This book is .................... difficult for the children to read. 
 1) few 2) too 3) enough 4) a little  
8. .................... their departure, I have paid the rent for the whole 

house alone. 
 1) For 2) Ago 3) Just 4) Since  
9. Whose hat is this? It’s my sister’s hat. It’s .................... . 
 1) yours 2) hers 3) mine 4) my 

 
 
 
 
 
 
 
  

เฉลย 
 
1. เฉลย 1) What’s the matter? 
   จิรดา : สีหนาคุณไมคอยดีนะ เกิดอะไรขึ้น/เปนอะไรหรือเปลา 
   ชุติมา : ฉันรูสึกวิงเวียนนะ 
   What’s the matter? = เกิดอะไรขึ้น/เปนอะไรหรือเปลา 
   ใชถามเมื่อเห็นวาผูอื่นไมสบายหรือมีอาการที่ผิดปกติไปจากเดิม 
  2) What’s going on? = เกิดอะไรขึ้น/มีปญหาหรือเปลา 
  3) When are you leaving? = คุณจะไปเมื่อไร 
  4) How nice of you! = คุณชางแสนดี  
2. เฉลย 3) it’s not my fault. 
   เจฟฟ : นี่ หยุดนะ เธอสองคนชักจะไปกันใหญแลว 
   มิค : แตมันไมใชความผิดของผม เขาเริ่มกอน 
   it’s not my fault. = มันไมใชความผิดของผม 
   มีความหมายเหมาะกับบริบท 
  1) I can’t believe it. = ฉันไมอยากจะเชื่อเลย 
  2) it was boring. = มันนาเบื่อ 
  4) it’s not mine. = มันไมใชของฉัน 
 
เพื่อนสองคนคุยกันเกี่ยวกับวันหยุดสุดสัปดาหที่ผานมา 
ทาบิตา : เธอตองเดาไมถูกวาเกิดอะไรขึ้นกับฉันเมื่อวันเสารที่แลว 
เอฟฟ : เจอชายในฝนเหรอ 
ทาบิตา : ตลก(เกินไป)แลว แตก็ใกลเคียง ฉันไดลายเซ็นของสตีเฟน ลอรีมา 
เอฟฟ : เธอหมายถึงนักแสดงหนุมหลอที่เลนละครแนวสืบสวนทางโทรทัศน

นะเหรอ 
ทาบิตา : อืม ใช พวกเขามาถายทําบางฉากแถวๆ หัวมุมถนนใกลอพารตเมนต

ของฉัน ฉันเลยแวะไปดูเขา(ระหวาง)ชวงพัก  
3. เฉลย 3) what happened 
   what happened = วาเกิดอะไรขึ้น  
   โดยทั่วไป What happened? จะใชเปนคําถาม แตในที่นี้นํามาใช

ประกอบประโยคบอกเลาเพื่อหมายความถึงสิ่ง/เหตุการณที่เกิดขึ้น 
  1) what’s the matter = เกิดอะไรขึ้น ใชถามอาการเจ็บปวย 
  2) what’s up = เกิดอะไรขึ้น ใชทักทาย เชน เปนยังไงบาง 
  4) what about you = คุณคิดอยางไร ใชถามความคิดเห็น  
4. เฉลย 4) It is very funny. 
   It is very funny. = ตลก(เกินไป)แลว 
   ใชเพื่อแสดงวาเหตุการณไมไดเปนอยางที่อีกฝายคิด/คาดหวัง   

หากใชเพื่อบอกเลาเหตุการณโดยทั่วๆ ไป จะมีความหมายตามตัวอักษรวา ตลกมากๆ 
  1) It’s on sale. = มันลดราคา 
  2) That’s look tempting. = มันลอใจ/เยายวนใจ 
  3) Why don’t we go together? = ทําไมเราไมไปดวยกันละ 

5. เฉลย 1) during a break 
   during a break = (ระหวาง)ชวงพัก 
   มีความหมายสอดคลองกับบริบท และใชคําบุพบทไดเหมาะสม 
  2) for free = ไมเสียคาใชจาย 
  3) at first sight = ตั้งแตแรกเห็น 
  4) day by day = วันตอวัน  
6. เฉลย 4) by 
   นองชายของฉันไดรับผลกระทบกระเทือนอยางหนักโดย/จาก

ภาพยนตรสยองขวัญ 
   by = โดย/จาก 
   ในประโยคที่เปน Passive Voice สามารถเติม by เพื่อแสดงวาใคร

หรือสิ่งใดเปนผูกระทําใหเกิดผลกระทบตอตัวประธาน 
  1) to = ถึง, (ไป/มา)ยัง 
  2) for = เพื่อ, สําหรับ 
  3) in = ใน  
7. เฉลย 2) too 
   หนังสือเลมนี้ยากเกินไปที่จะใหเด็กอาน 
   too = เกินไป 
   too ใชเมื่อตองการกลาววามีบางสิ่งหรือลักษณะบางอยางมากเกิน

ความตองการ หรือมากเกินความพอดี มักใชขยาย Adjective (คําคุณศัพท)  
  1) few = เล็กนอย ใชบอกจํานวนอยางคราวๆ ของคํานามนับได โดย

ใหความหมายในเชิงลบวามีนอยจนแทบไมพอ 
  3) enough = พอ, เพียงพอ  
  4) a little = เล็กนอย ใชบอกปริมาณอยางคราวๆ ของคํานามนับ

ไมได โดยใหความหมายในเชิงบวก  
8. เฉลย 4) Since 
   ตั้งแตพวกเขายายออกไป ฉันก็จายคาเชาสําหรับบานทั้งหลังเพียง

คนเดียว 
   Since = ตั้งแต 
   ใน Present Perfect Tense ใช Since เพื่อบอกเวลาที่เปน

จุดเริ่มตนของเหตุการณ/การกระทํา 
  1) For = เปนระยะเวลา... ตองใชประกอบคํานามที่บอกเวลาใน 

Present Perfect Tense และนิยมใชในสวนทายของประโยคมากกวาขึ้นตน
ประโยค 

  2) Ago = ...ที่แลว/ที่ผานมา ตองใชตามหลังคํานามที่บอกเวลา และ
มักใชใน Past Simple Tense ไมใช Present Perfect Tense  

  3) Just = เพิ่ง, เพิ่งจะ, แค หากใชใน Present Perfect Tense จะ
วางไวระหวาง has/have กับ Past Participle (V3) และไมใชขึ้นตนประโยค  

9. เฉลย 2) hers 
   หมวกใบนี้เปนของใคร? หมวกของพี่สาว/นองสาวฉัน มันเปนของเธอ 
   hers = ของเขา(ผูหญิง), ของเธอ 
   hers เปนคําสรรพนามแสดงความเปนเจาของ (Possessive Pronoun) 

สามารถวางอยูโดดๆ ได โดยไมตองใชคํานามตามหลัง แตโดยสวนใหญจะใช
คําสรรพนามชนิดนี้ก็ตอเมื่อกลาวถึงคํานามอื่นอยูกอนแลว (คํานามในที่นี้ คือ 
hat) และตองใชรูปใหสอดคลองกับพจนและบุรุษของบุคคลที่เปนเจาของ 

  1) yours = ของเธอ, ของคุณ เปนคําสรรพนามแสดงความเปน
เจาของที่ใชกับประธานเอกพจนหรือพหูพจน บุรุษที่ 2 

  3) mine = ของฉัน, ของผม เปนคําสรรพนามแสดงความเปนเจาของ
ที่ใชกับประธานเอกพจน บุรุษที่ 1 

  4) my = ของฉัน, ของผม เปนคําคุณศัพทแสดงความเปนเจาของ 
(Possessive Adjective) ตองตามดวยคํานาม  
นักเรียนสามารถเข้าไปดูข้อมูลย้อนหลังได้ที่ 
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